

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

IIG – ไปต่อ หรือ รอลง (เผ้ากันดี?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ไม่ใช่แค่หุ้น บาดตาเซียน เท่านั้นนะครับ อาจจะมีหุ้นอีกหลายตัวที่ต้องใช้คำกล่าวที่จั่วหัวนี้เหมือนกัน หรือแม้แต่รวมไปถึง ตลาด หรือ SET Index เสียด้วยซ้ำ เพราะทั้งหมดที่มีการขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนั้น กำลังอยู่ในช่วงของการพักตัวหรือปรับฐาน... แต่ทั้งนี้ จะเป็นการพักตัวเพื่อจะไปต่อ หรือว่า เป็นการนั่งขาย เพราะจบรอบระยะสั้น ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป ... ถึงแม้ว่า จะมีคนบอกหรือหลายๆ ค่ายก็กล่าวกันอย่างหนาหูมากขึ้นแล้วว่า “ระยะกลางๆ” ขึ้นไป หรือ จนถึงระยะยาวๆ นั้น แนวโน้มยังคงเป็นบวก แต่ระยะสั้น อาจจะผันผวน หรือ อาจจะแกว่งๆ จากแรงกดดันอะไรต่างๆ ก็ตามที แต่หากจะว่ากันในเชิงเทคนิคจริงๆ แล้วนั้น ความเห็นอาจจะยังแตกต่างกันอยู่ ซึ่งถ้าจะเถียงกันในตอนนี้ก็ต้องบอกว่า แยกทางกันเลยก็ได้... แต่ถ้าหากว่า ลองเห็น SET Index สามารถแกว่งตัวขึ้นไปสูงกว่า 1455 ได้เมื่อไหร่ นั่นแหละครับ จะเป็นการส่งสัญญาณจริงๆ ว่า แนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไป น่าจะเริ่มเข้าสู่การเป็นขาขึ้นจริงๆ หรือ เราได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจริงๆ นั่นเอง... การแกว่งตัว ที่ยังไม่ New High หรือ ยังไม่มีการไปได้สูงกว่า 1455 โครงสร้างขาลงในระยะกลางของกราฟ SET Index นั้น ก็ยังเรียกว่า อยู่ปรับเขื่อนะว่าอะไร ในระยะกลางๆ จะดีจริงๆ... แล้วระยะกลางๆ ของแต่ละคนละ เท่าไหร่ อันนี้ ก็ต้องไปอ่านทฤษฎีการลงทุนกันเอาเองนะครับ แต่ในทางเทคนิค หลายๆ ท่านคงรู้แล้วกระมัง ว่าระยะ สั้น กลาง ยาว นั้น จะต้องว่ากันด้วยระยะเวลาเท่าไรบ้าง... แล้วอย่าลืมนะ ที่เคยกล่าวไว้ “ขึ้นจริง ริ่งไล่ตาม ก็ไม่สายหรอก”

ดูตามเกม... ในระยะนี้ หุ้นหลายตัว ก็อาจจะอ่านใจกันยากหน่อย ทั้งในวัน หรือข้ามวัน บางทีกระชากขึ้น แล้วก็ตกลงในวันนั้นๆ เลย หรือ เอาแบบลากขึ้นมามีปิดสูงๆ วันต่อไป ก็อาจมีเหย้าก็ได้

แนวรับ : ... 24.0-23.5 ถ้านให้เก็บ ต่ำกว่า 23.5 ไม่สวย

เป้าหมาย : ... จริงๆ หากยืนระดับ 25.0 ได้นั้น มองชาย 37.0

Price Chart...(IIG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น IIG... จากภาพ เราจะเห็นรูปแบบของการแกว่งตัว ที่จะมีแนวต้าน 23.5-25.0 โดยประมาณ ซึ่งนั่นหมายถึงว่า หากสามารถผ่านไปยืนระดับ 25 ได้ แนวโน้มการขึ้นยาวๆ ก็จะสามารถคาดหวังได้ โดยถ้าตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในการยืน 25.C เราจะหวังเป้าหมายได้ถึงระดับ 37.0 กันโน่นเลยนะ. แต่ถ้ายังไม่ผ่าน ก็อย่าให้มีการต่ำกว่า 23.5 ลงมาก่อนไม่เช่นนั้น ก็ต้องรอไปอีกสักระยะ กว่า会上 หรือไม่ก็อาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้เช่นกัน... แล้วถ้าจะถามว่า โอกาสของการเป็นขาขึ้น หรือ โอกาสผ่าน 25.0 มีมากน้อยแค่ไหน... ถ้าโครงสร้าง Ascending แปลว่า อยากขึ้นนะ หรือ ถ้าดูกลุ่ม MA. นั้น ก็แปลว่า น่าจะมองดีไว้ก่อนได้